

# แผน การดำเนินงานประจำปี

2567



งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  
สำนักปลัดเทศบาล

☎ 074-605118

🌐 <https://www.somwang.go.th>

✉ [saraban@somwang.go.th](mailto:saraban@somwang.go.th)



ประกาศเทศบาลตำบลสมหวัง  
เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ตามที่เทศบาลตำบลสมหวัง อำเภอองครักษ์ จังหวัดพิจิตร มีประกาศลงวันที่ ๒๘ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖ เรื่อง ใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ นั้น

เพื่อประโยชน์ของประชาชนในการจัดทำบริการสาธารณะให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ เทศบาลตำบลสมหวัง จึงได้จัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยเป็นไปตามความในข้อ ๔ แผนการดำเนินงาน ข้อ ๑๐ (๓) ข้อ ๑๑ ข้อ ๒๖ และข้อ ๒๗ วรรคหนึ่ง แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลสมหวัง ได้พิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ และมีมติให้ความเห็นชอบร่างแผนการดำเนินงานของเทศบาลตำบลสมหวัง เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของนายกเทศมนตรีตำบลสมหวัง ควบคุมการดำเนินงานให้เป็นอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามวิธีการงบประมาณรายจ่ายที่ได้กำหนดไว้เรียบร้อยแล้ว

เทศบาลตำบลสมหวัง จึงประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ที่นายกเทศมนตรีตำบลสมหวัง ได้เห็นชอบแล้ว เพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน โครงการและกิจกรรมการพัฒนาท้องถิ่นที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ของเทศบาลตำบลสมหวัง ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๗ ของเทศบาลตำบลสมหวัง มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานและจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน โครงการพัฒนา กิจกรรม งานต่างๆ รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุที่จัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะในแผนการดำเนินงาน

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายนิติธร ทองชิต)

นายกเทศมนตรีตำบลสมหวัง

## คำนำ

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ของเทศบาลตำบลสมหวัง ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ซึ่งกำหนดให้แผนการดำเนินงานจัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบ วันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสมหรือ ได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้อง ดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น

สำหรับแผนการดำเนินงานนั้น มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและ กิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมด ในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณนั้นแผนการ ดำเนินงานเป็นเอกสารที่ระบุแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ทั้งหมดที่จะดำเนินการในปีงบประมาณนั้นทำให้ แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้นมี การประสานและบูรณาการ การทำงานกับหน่วยงานและการจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการใน แผนการดำเนินงานจะทำให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้นอีกด้วย

เทศบาลตำบลสมหวัง หวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการต่างๆ ที่บรรจุไว้ในแผนการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เทศบาลตำบลสมหวัง จะสามารถนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานประสานงาน และติดตามและประเมินผลการพัฒนาของเทศบาลตำบลสมหวังสำเร็จได้ด้วยดีเป็นประโยชน์ต่อประชาชนทำให้ ท้องถิ่นมีความเจริญก้าวหน้าตามวัตถุประสงค์ คณะผู้บริหารและคณะผู้จัดทำแผนของเทศบาลตำบลสมหวัง ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งมาโดยตลอด

เทศบาลตำบลสมหวัง

## สารบัญ

	หน้า
<b>ส่วนที่ ๑</b> บทนำ	๑
วัตถุประสงค์แผนการดำเนินงาน	๑
ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน	๒
ประโยชน์การจัดทำแผนการดำเนินงาน	๔
การนำแผนการดำเนินงานไปปฏิบัติ	๔
หลักการและเหตุผล	๕
<b>ส่วนที่ ๒</b> บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น	
บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น (แบบ ผด.๐๑)	๖-๗
บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น (แบบ ผด.๐๒)	๘-๒๕
บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น (แบบ ผด.๐๒/๑)	๒๖-๒๙

## ส่วนที่ ๑

### บทนำ

#### ๑.๑ บทนำ

แผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแผนที่แสดงถึงรายละเอียดโครงการพัฒนาท้องถิ่น และกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณนั้น โดยมี จุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงความสัมพันธ์กับการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น กลยุทธ์หรือแนวทางการพัฒนา แผนงาน โครงการพัฒนา กิจกรรม งานต่างๆ รวมถึงครุภัณฑ์หรือ วัสดุที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณนั้น เพื่อใช้เป็นแนวทาง ในการดำเนินงานในปีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น แสดงให้ เห็นถึงการลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานภายในอันได้แก่ สำนัก กอง ส่วน ฝ่าย ต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในแผนการดำเนินงาน ไว้อย่างชัดเจน

แผนการดำเนินงาน จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการ ดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

แผนการดำเนินงานนำมาจากงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปรากฏในแผนพัฒนา ท้องถิ่นซึ่งได้นำมาจัดทำเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปีรวมถึงงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม การใช้จ่ายเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ และการโอนการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าชี้แจงงบประมาณด้วย

หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่กำหนดแนวทางการจัดทำแผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นไว้ให้ยกเลิกทั้งหมด (ยกเว้นหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๐๘๖ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ และหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๑๒๓๙ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕) และให้ใช้แนว ททางการจัดทำแผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฉบับนี้แทน

#### ๑.๒ วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน

๑. เพื่อแสดงถึงรายละเอียดของโครงการพัฒนาท้องถิ่นรวมถึงกิจกรรม งานต่างๆ รวมถึงครุภัณฑ์ หรือวัสดุ สำหรับการพัฒนาที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ของเทศบาลตำบลสมหวัง

๒. เพื่อแสดงถึงรายละเอียดของโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่เชื่อมโยงเชิงยุทธศาสตร์ในระดับจังหวัดที่มีการ ดำเนินการจริงที่ปรากฏในงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณนั้น

๓. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณ ให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น

๔. เพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญให้ผู้บริหารท้องถิ่น ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบล สมหวัง ให้เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นและงบประมาณรายจ่ายตามที่ได้กำหนดและประกาศใช้

### ๑.๓ ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

#### ๑.๓.๑ การจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ

โครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม งานต่างๆ รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะและของหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำเป็นแผนการดำเนินงานประจำปี เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓ แล้ว แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี ในการจัดทำแผนการดำเนินงาน มีขั้นตอนดังนี้

๑.คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

๒.คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อย ๓๐ วัน

๓.นอกจากการจัดทำแผนการดำเนินงานที่มาจากการประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี แล้วการจัดทำแผนการดำเนินงานอาจมาจากการประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ และการโอนการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณหรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น

๔.การขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่นในการขอขยายเวลาการจัดทำแผนการดำเนินงานให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.๐๘๑๐.๓/ว ๑๒๓๙ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

#### ๑.๓.๒ การดำเนินการเพื่อจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ

๑. สำนัก กอง ส่วน ฝ่ายต่างๆ ที่รับผิดชอบหรือหน่วยงานรับผิดชอบหลักในแผนพัฒนาท้องถิ่น มีหน้าที่ยกร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ รวมถึงการเพิ่มเติม การแก้ไขแผนการดำเนินงาน และรวบรวมแผนการดำเนินงานหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจที่เป็นหน้าที่และอำนาจหรือเป็นความรับผิดชอบของสำนัก กอง ส่วน ฝ่ายต่างๆ เพื่อจัดส่งให้สำนัก กอง ส่วน ฝ่ายที่รับผิดชอบการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (สำนัก ปลัด/กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)

๒.แนวทางดำเนินการตาม ๑.๓.๑ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถปรับเปลี่ยนวิธีการได้รวมไปถึงการกำหนดวันต่างๆ แต่ทั้งนี้ต้องให้อยู่ภายในกรอบ ๓๐ วัน และไม่ควรถูกกำหนดวันประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นในวันสุดท้ายของกรอบ ๓๐ วัน

๓.กรณีการขอขยายเวลาการจัดทำแผนการดำเนินงานนั้นก็ควรจะต้องเสนอขั้นตอนในการจัดทำแผนการดำเนินงานที่ขอขยายเวลาด้วย และการขอขยายเวลาแม้ว่าจะเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่นก็ตามไม่ควร

ขยายเวลาเกิน ๓๐ วัน/ครั้ง โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๑๒๓๙ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

๔.เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศใช้เป็นแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณแล้ว ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อย ๓๐ วัน พร้อมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น อำเภอ จังหวัด หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องทราบด้วยรวมถึงแจ้งให้คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น สำนัก กอง ส่วน ฝ่ายต่างๆ ของตนเองได้ทราบด้วย และลงเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

### ๑.๓.๓ การจัดทำแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม หรือการเพิ่มเติมแผนการดำเนินงาน

โครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม งานต่างๆ รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะและของหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณแล้ว แต่มีโครงการพัฒนาท้องถิ่นยังไม่ได้จัดทำเป็นแผนการดำเนินงานประจำปี ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำเป็นแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม

๑.การจัดทำแผนการดำเนินงานเพิ่มเติมให้เป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น

๒.การจัดทำแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม เป็นหน้าที่ของสำนัก กอง ส่วน ฝ่ายต่างๆ ที่รับผิดชอบโครงการพัฒนาท้องถิ่น หรือที่เรียกว่าหน่วยงานรับผิดชอบหลักในแผนพัฒนาท้องถิ่นที่จัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะเพื่อพัฒนาท้องถิ่นที่ปรากฏในงบประมาณรายจ่าย

๓.การจัดทำแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม ให้สำนัก กอง ส่วน ฝ่ายต่างๆ ที่เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักมีหน้าที่การจัดทำแผนการดำเนินงานดังกล่าวตามที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด และส่งให้สำนัก กอง ส่วน ฝ่ายที่มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในการนำเสนอให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนการดำเนินงานดังกล่าว

๔.เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศใช้เป็นแผนการดำเนินงานที่เพิ่มเติมแล้ว ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายใน ๑๕ วันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อย ๓๐ วัน พร้อมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น อำเภอ จังหวัด หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องทราบด้วย รวมถึงแจ้งให้คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น สำนัก กอง ส่วน ฝ่ายต่างๆ ของตนเองได้ทราบด้วยและลงเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

### ๑.๓.๔ การแก้ไขแผนการดำเนินงาน

๑.เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศใช้แผนการดำเนินงานแล้วหากห้วงระยะเวลา ที่กำหนดไว้ไม่สอดคล้องกับการดำเนินงานที่จะเกิดขึ้นจริง หรือแก้ไขข้อความให้เกิดความสมบูรณ์ มีความชัดเจนมากขึ้นให้ผู้บริหารท้องถิ่นมีอำนาจในการแก้ไขแผนการดำเนินงาน และดำเนินการตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด ตัวอย่างการแก้ไขห้วงระยะเวลาของแผนการดำเนินงาน เช่น เดิมจะดำเนินการในเดือนมกราคม-มีนาคม แก้ไขใหม่เป็นเดือนมีนาคม-พฤษภาคม เป็นต้น

๒.การแก้ไขข้อความที่ผิดหรือการเขียนชื่อโครงการพัฒนาท้องถิ่นผิด การลงยุทธศาสตร์ กลยุทธ์หรือแนวทางการพัฒนา แผนงานผิดหรือคลาดเคลื่อน หรือไม่ได้ลง ไม่แสดงให้เห็นในแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่นในการแก้ไขแผนการดำเนินงาน

๓.การจัดทำแผนการดำเนินงานที่แก้ไขหรือการแก้ไขแผนการดำเนินงาน ให้สำนัก กอง ส่วน ฝ่ายต่างๆ ที่เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก มีหน้าที่จัดทำแผนการดำเนินงานดังกล่าวตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด และส่งให้สำนัก กอง ส่วน ฝ่ายที่มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในการนำเสนอ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนการดำเนินงานดังกล่าว

๔.เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศใช้เป็นแผนการดำเนินงานที่แก้ไขแล้ว ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อย ๓๐ วัน พร้อมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น อำเภอ จังหวัด หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องทราบด้วย รวมถึงแจ้งให้คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น อำเภอ จังหวัด หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องทราบด้วย รวมถึงแจ้งให้คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น สำนัก กอง ส่วน ฝ่ายต่างๆ ของตนเองได้ทราบด้วย และลงเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักการบริหารกิจการมบ้านเมืองที่ดี

#### ๑.๔ ประโยชน์ของการจัดทำแผนการดำเนินงาน

๑.สามารถดำเนินการ บริหารงบประมาณรายจ่ายได้ตามแผนงาน โครงการพัฒนา กิจกรรม งานต่างๆ รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลสมหวังได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน

๒.สามารถดำเนินการบริหารงบประมาณรายจ่ายเป็นไปตามห้วงเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงานได้อย่างเหมาะสมและเป็นไปตามฐานะการเงินการคลัง

๓.ทำให้ทราบว่า มีหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจใดเข้ามาดำเนินการพัฒนาจริงในพื้นที่เทศบาลตำบลสมหวังซึ่งจะช่วยให้ประหยัดงบประมาณของเทศบาลตำบลสมหวังและไม่เกิดความซ้ำซ้อนในการพัฒนาพื้นที่

๔.ทำให้สำนัก กอง ส่วน ฝ่ายต่างๆ ภายในเทศบาลตำบลสมหวังสามารถประสานการทำงานบูรณาการการทำงานตามหน้าที่และอำนาจที่กำหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงบริหารราชการท้องถิ่น

๕.ทำให้การพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้อง เชื่อมโยงกันในระดับจังหวัดเป็นองค์รวมในเชิงยุทธศาสตร์ในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในเชิงพื้นที่

๖.นำไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาเทศบาลตำบลสมหวังให้เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นและงบประมาณรายจ่ายตามที่ได้กำหนดไว้ได้อย่างถูกต้อง เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

#### ๑.๕ การนำแผนการดำเนินงานไปปฏิบัติ

แผนการดำเนินงานต้องมีความสอดคล้องกับการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำแผนการดำเนินงานที่ประกาศใช้แล้วไปปฏิบัติให้สอดคล้องพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ หากไม่สามารถดำเนินการได้ตามห้วงระยะเวลาที่กำหนดให้รายงานผู้บริหารท้องถิ่นทราบ และดำเนินการเพิ่มเติมหรือแก้ไขแผนการดำเนินงานแล้วแต่กรณีเพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



## หลักการและเหตุผล

เทศบาลตำบลสมหวังมีหน้าที่และอำนาจตามมาตรา ๕๐ และมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง แผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๓ และประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฉบับต่างๆ ที่กำหนดให้ เทศบาลตำบลสมหวังมีหน้าที่และอำนาจในการจัดทำระบบบริการสาธารณสุขหรือการจัดทำบริการสาธารณสุขและกิจกรรมสาธารณสุข และมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยที่กำหนดไว้ เช่น ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายจ่ายเกี่ยวกับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา และการให้ความช่วยเหลือนักเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่๔) พ.ศ.๒๕๖๑ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณสุข การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๔ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ เป็นต้น

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ของเทศบาลตำบลสมหวังเป็นแผนที่แสดงถึงรายละเอียดโครงการพัฒนาท้องถิ่นและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงความสัมพันธ์กับการพัฒนาที่สอดคล้อง เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกลยุทธ์หรือแนวทางการพัฒนา แผนงาน โครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม งานต่างๆ รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ของเทศบาลตำบลสมหวังได้มีความชัดเจน ในการปฏิบัติมากขึ้น แสดงให้เห็นถึงการลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานภายในอันได้แก่ สำนัก กอง ฝ่ายต่างๆ ของเทศบาลตำบลสมหวังในแผนการดำเนินงานไว้อย่างชัดเจน

นายกเทศมนตรีตำบลสมหวังจะใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานและควบคุมการดำเนินงานของเทศบาลตำบลสมหวัง เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ มีความสอดคล้องกับการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ต่อไป

ส่วนที่ ๒ บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

๒.๑ บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แบบ ผด.๐๑

สรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เทศบาลตำบลสมหวัง อำเภอองครักษ์ จังหวัดพิจิตร

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	แผนงาน	โครงการที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด	จำนวนงบประมาณ (บาท)	คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
๑.ประชาชนอยู่ดีมีสุข	๑.๑ การพัฒนาระบบคมนาคม	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๖	๓.๕๑	๑,๐๙๙,๐๐๐	๐.๔๓	กองช่าง
	๑.๒ การเสริมสร้างความปลอดภัยในชุมชน	แผนงานรักษาความสงบภายใน	๑	๓๓.๓๓	๑๕,๐๐๐	๐.๑๗	สำนักปลัด
<b>รวม</b>	<b>๒</b>	<b>๒</b>	<b>๗</b>	<b>๔.๐๒</b>	<b>๑,๑๑๔,๐๐๐</b>	<b>๐.๕๒</b>	<b>๑ สำนัก / ๑ กอง</b>
๒.การพัฒนาคมนาคมและสังคมที่มีคุณภาพ	๒.๑ การพัฒนาระบบการศึกษา	แผนงานการศึกษา	๑๔	๑๐๐	๒,๒๖๕,๒๔๖	๙๐.๓๕	กองการศึกษาฯ
	๒.๒ การส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ	แผนงานศาสนาและนันทนาการ	๖	๑๐๐	๕๓๕,๐๐๐	๙๙.๐๗	กองการศึกษาฯ
	๒.๓ การพัฒนาด้านสาธารณสุข	แผนงานสาธารณสุข	๗	๘๗.๕๐	๑๔๐,๐๐๐	๑๘.๖๗	สำนักปลัด
	๒.๔ ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม	แผนงานงบกลาง	๑๐	๑๐๐	๑๓,๗๘๖,๖๘๘	๑๐๐	สำนักปลัด
<b>รวม</b>	<b>๔</b>	<b>๔</b>	<b>๓๗</b>	<b>๙๑.๑๘</b>	<b>๑๖,๗๒๖,๙๓๔</b>	<b>๑๐๐</b>	<b>๑ สำนัก / ๑ กอง</b>

สรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ  
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
เทศบาลตำบลสมหวัง อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	แผนงาน	โครงการที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด	จำนวนงบประมาณ (บาท)	คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
๔.การพัฒนาส่งเสริมบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	๔.๑ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี	แผนงานบริหารงานทั่วไป	๔	๒๘.๕๗	๓๓๓,๐๐๐	๓๒.๖๕	สำนักปลัด
	๔.๒ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๔	๑๐๐	๙๐,๐๐๐	๗๕	สำนักปลัด
รวม	๒	๒	๘	๕๐	๔๒๐,๐๐๐	๓๖.๘๔	๑
รวมทั้งสิ้น	๘	๘	๕๒	๑๖.๙๙	๑๘,๒๖๐,๙๓๔	๑.๐๔	๑ สำนัก

๒.๒ บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แบบ ผด.๐๒

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เทศบาลตำบลสมหวัง อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านประชาชนอยู่ดีมีสุข โครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาระบบการคมนาคม

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. ๒๕๖๖			พ.ศ. ๒๕๖๗							ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้ามสนามโรงเรียนวัดพังกึ่ง-บ้านนายเลิศ ทองทวี หมู่ที่ ๒	ถนนกว้าง ๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๖๐ เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๔๐.๐๐ ตารางเมตร ถมดินลูกรังไหล่ทาง กว้าง เฉลี่ยข้างละ ๐.๒๕ เมตร	๑๔๕,๐๐๐	หมู่ที่ ๒	กองช่าง													สิงหาคม ๒๕๖๗
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายต้นไทร-วัดพังกึ่ง หมู่ที่ ๑	ถนนกว้าง ๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๙๕ เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๗๕.๐๐ ตารางเมตร ถมดินลูกรังไหล่ทาง กว้าง เฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร	๓๐๔,๐๐๐	หมู่ที่ ๑	กองช่าง													สิงหาคม ๒๕๖๗

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ  
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
เทศบาลตำบลสมหวัง อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านประชาชนอยู่ดีมีสุข โครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาระบบการคมนาคม

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. ๒๕๖๖			พ.ศ. ๒๕๖๗							ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.
๓	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายโนนวัง หมู่ที่ ๓	ถนนกว้าง ๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๒๘ เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๑๔๐.๐๐ ตารางเมตร ถมดินลูกรังไหล่ทาง กว้าง เฉลี่ยข้างละ ๐.๒๕ เมตร	๙๔,๐๐๐	หมู่ที่ ๓	กองช่าง													สิงหาคม ๒๕๖๗
๔	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสาย สะพานหลาบ้านนาย สมใจ หมู่ที่ ๔	ถนนกว้าง ๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๖๖ เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๓๐.๐๐ ตารางเมตร ถมดิน ลูกรังไหล่ทาง กว้าง เฉลี่ย ข้างละ ๐.๒๕ เมตร	๒๐๙,๐๐๐	หมู่ที่ ๔	กองช่าง													สิงหาคม ๒๕๖๗

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ  
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
เทศบาลตำบลสมหวัง อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านประชาชนอยู่ดีมีสุข โครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาระบบการคมนาคม

(๑) แผนงานอุทสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. ๒๕๖๖			พ.ศ. ๒๕๖๗							ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.	
๕	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสาย หน้าถ้ำ หมู่ที่ ๓	ถนนกว้าง ๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๔๙ เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๙๖.๐๐ ตารางเมตร ถมดิน ลูกรังไหล่ทาง กว้าง เฉลี่ย ข้างละ ๐.๒๕ เมตร	๑๔๗,๐๐๐	หมู่ที่ ๓	กองช่าง														สิงหาคม ๒๕๖๗
๖	ค่าปรับปรุงที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุง ซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	๒๐๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๑-๗	กองช่าง														กันยายน ๒๕๖๗
	รวม	-	๑,๐๙๙,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ  
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
เทศบาลตำบลสมหวัง อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง

## ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านประชาชนอยู่ดีมีสุข

## ๑.๒ กลยุทธ์/แนวทางการเสริมสร้างความปลอดภัยในชุมชน

## (๒) แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. ๒๕๖๖			พ.ศ. ๒๕๖๗							ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.	
๑	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่/สงกรานต์	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่/เทศกาลสงกรานต์	๑๕,๐๐๐	หมู่ที่ ๑-๗	สำนักปลัด				←	→									เมษายน ๒๕๖๗
	รวม		๑๕,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ  
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
เทศบาลตำบลสมหวัง อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ ด้านส่งเสริมและการพัฒนาการท่องเที่ยว การกีฬา การศึกษา

๒.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาระบบการศึกษา

(๑) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. ๒๕๖๖			พ.ศ. ๒๕๖๗							ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.	
๑	ค่าจัดการเรียนการสอน	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอนแก่เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสมหวัง จำนวน ๔๕ คน คนละ ๑,๗๓๔ บาท	๗๘,๐๓๐	-	กองการศึกษาฯ				←										กัญยายน ๒๕๖๗
๒	ค่าพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ สำหรับเป็นเบี้ยเลี้ยง ค่ายานพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียน เข้าฝึกอบรม หรือ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการหรืออบรมสัมมนาของครูและผู้ดูแลเด็ก	๒๐,๐๐๐	-	กองการศึกษาฯ	←													กัญยายน ๒๕๖๗
๓	โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๗	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ เช่น ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าอาหาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ น้ำแข็ง น้ำดื่ม ของขวัญ ชุดการแสดง	๕๐,๐๐๐	เทศบาลตำบลสมหวัง	กองการศึกษาฯ				↔										มกราคม ๒๕๖๗



จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ  
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
เทศบาลตำบลสมหวัง อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ ด้านส่งเสริมและการพัฒนาการท่องเที่ยว การกีฬา การศึกษา

๒.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาระบบการศึกษา

(๑) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. ๒๕๖๖			พ.ศ. ๒๕๖๗							ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.	
๔	โครงการศึกษาแหล่ง เรียนรู้นอกสถานที่	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินโครงการศึกษาแหล่ง เรียนรู้นอกสถานที่และอยู่ค่าย กลางวัน จ่ายเป็นค่ายานพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าเย็บหม สถานที่ และค่าใช้จ่ายที่จำเป็น ในการดำเนินงาน	๑๕,๐๐๐	นอก สถานที่	กอง การศึกษาฯ														มีนาคม ๒๕๖๗
๕	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาค่ากิจกรรม พัฒนาผู้เรียน	เพื่อจ่ายเป็นกิจกรรมพัฒนา ผู้เรียน สำหรับนักเรียนศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กตำบลสมหวัง จำนวน ๒๕ คน คนละ ๔๓๘ บาท/คน/ปี	๑๐,๙๕๐	ศพด. สมหวัง	กอง การศึกษาฯ														กันยายน ๒๕๖๗
๖	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาค่า เครื่องแบบนักเรียน	เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบ นักเรียนสำหรับนักเรียนศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กตำบลสมหวัง จำนวน ๒๕ คน คนละ ๓๒๕ บาท/คน/ปี	๘,๑๒๕	ศพด. สมหวัง	กอง การศึกษาฯ														กันยายน ๒๕๖๗

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ  
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
เทศบาลตำบลสมหวัง อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ ด้านส่งเสริมและการพัฒนาการท่องเที่ยว การกีฬา การศึกษา

๒.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาระบบการศึกษา

(๑) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. ๒๕๖๖			พ.ศ. ๒๕๖๗							ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.
๗	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาค่าหนังสือ เรียน	เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเรียน สำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กตำบลสมหวัง จำนวน ๒๕ คน คนละ ๒๐๐ บาท/คน/ปี	๕,๐๐๐	ศพด. สมหวัง	กอง การศึกษาฯ													กักยาน ๒๕๖๗
๘	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาค่าอุปกรณ์ การเรียน	เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเรียน สำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก จำนวน ๒๕ คน คนละ ๒๕๐ บาท/คน/ปี	๗,๒๕๐	ศพด. สมหวัง	กอง การศึกษาฯ													กักยาน ๒๕๖๗
๙	โครงการสนับสนุน โครงการอาหารกลางวัน สำหรับนักเรียนศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กตำบล สมหวัง	เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน สำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กตำบลสมหวัง จำนวน ๔๕ คน คนละ ๒๗ บาท จำนวน ๒๔๕ วัน	๒๔๗,๖๗๕	ศพด. สมหวัง	กอง การศึกษาฯ													กักยาน ๒๕๖๗
๑๐	ค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนวัดหวัง	เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนวัดหวัง จำนวน ๑๓๕ คน จำนวน ๒๐๐ วัน	๒๕๑,๘๘๓	ร.ร วัดสมหวัง	กอง การศึกษาฯ													กักยาน ๒๕๖๗

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ  
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
เทศบาลตำบลสมหวัง อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ ด้านส่งเสริมและการพัฒนาการท่องเที่ยว การกีฬา การศึกษา

๒.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาระบบการศึกษา

(๑) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. ๒๕๖๖			พ.ศ. ๒๕๖๗							ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.	
๑๑	ค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนวัดพังกึ่ง	เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนวัดพังกึ่ง จำนวน ๑๓๕ คน จำนวน ๒๐๐ วัน	๒๕๑,๘๘๓	ร.ร. วัดพังกึ่ง	กอง การศึกษาฯ	←													กักยาน ๒๕๖๗
๑๒	ค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กตำบลสมหวัง	เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก จำนวน ๔๕ คน คนละ ๒๖๐ บาท/คน/ปี	๘๑,๔๕๐	ศพด. สมหวัง	กอง การศึกษาฯ	←													กักยาน ๒๕๖๗
๑๓	อุดหนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนวัดพังกึ่ง	เพื่อจ่ายเป็นอาหารกลางวัน สำหรับเด็กอนุบาล-ป.๖ ของ โรงเรียนวัดพังกึ่ง จำนวน ๑๓๕ คน คนละ ๒๒ บาท จำนวน ๒๐๐ วัน	๕๙๔,๐๐๐	ร.ร. วัดพังกึ่ง	กอง การศึกษาฯ	←													กักยาน ๒๕๖๗
๑๔	อุดหนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนวัดหวัง	เพื่อจ่ายเป็นอาหารกลางวัน สำหรับเด็กอนุบาล-ป.๖ ของ โรงเรียนวัดหวัง จำนวน ๑๓๕ คน คนละ ๒๒ บาท	๕๙๔,๐๐๐	ร.ร. วัดหวัง	กอง การศึกษาฯ	←													กักยาน ๒๕๖๗
	รวม		๒,๒๖๕,๒๔๖	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ  
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
เทศบาลตำบลสมหวัง อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ ด้านการอนุรักษ์ สืบทอดประเพณีวัฒนธรรมที่ดั้งเดิม

๒.๒ กลยุทธ์/แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ

(๒) แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. ๒๕๖๖			พ.ศ. ๒๕๖๗							ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.	
๑	ค่าใช้จ่ายในการแข่งขัน กีฬาเด็ก เยาวชนและ ประชาชนระดับอำเภอ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการ แข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชนและ ร่วมกับองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นในอำเภอกงหรา	๕๐,๐๐๐	อำเภอ กงหรา	กอง การศึกษาฯ														กัญยายน ๒๕๖๗
๒	ค่าใช้จ่ายในการจัดการ แข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด “สมหวังเกมส์”	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ จัดการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด ติด สมหวังเกมส์	๓๐๐,๐๐๐	เทศบาล ตำบล สมหวัง	กอง การศึกษาฯ														พฤษภาคม ๒๕๖๗
๓	ค่าใช้จ่ายในการจัดการ แข่งขันกีฬาระหว่าง องค์กรต่างๆ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ แข่งขันกีฬาระหว่างองค์กรใน ระดับต่างๆ เช่นกีฬาท้องถิ่น สัมพันธ์ หรือการแข่งขันกีฬา อื่นๆ	๑๐๐,๐๐๐	สนามกีฬา กลาง อบจ.	กอง การศึกษาฯ														มีนาคม ๒๕๖๗
๔	ค่าใช้จ่ายในการจัด กิจกรรม พิธีทางศาสนา และวันสำคัญต่างๆ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด กิจกรรมพิธีทางศาสนาและ ประเพณีต่างๆ เช่นประเพณีวัน สารทเดือนสิบ ประเพณีลอย กระทง วันเข้าพรรษา วันออก พรรษา	๕,๐๐๐	ตำบล สมหวัง	กอง การศึกษาฯ														กัญยายน ๒๕๖๗

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ  
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
เทศบาลตำบลสมหวัง อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ ด้านการอนุรักษ์ สืบทอดประเพณีวัฒนธรรมที่ดั้งเดิม

๒.๒ กลยุทธ์/แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ

(๒) แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. ๒๕๖๖			พ.ศ. ๒๕๖๗							ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.
๕	โครงการวันผู้สูงอายุ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ วันผู้สูงอายุ เช่นค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าพานดอกไม้และ รายจ่าย อื่นๆ	๓๐,๐๐๐	วัดสมหวัง วัดพังกึ่ง	กอง การศึกษาฯ							↔						เมษายน ๒๕๖๗
๖	โครงการสืบสาน ประเพณีชักพระ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ สืบสานประเพณีชักพระ เช่น ค่า เช่าเต็นท์ โต๊ะเก้าอี้ ค่าอาหาร และเครื่องดื่ม และรายจ่ายอื่นๆ	๕๐,๐๐๐	สนามกีฬา บ้านไสคุณ เปลือย หมู่ที่ ๕	กอง การศึกษาฯ	↔												ตุลาคม ๒๕๖๗
รวม			๕๓๕,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ  
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
เทศบาลตำบลสมหวัง อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ การเสริมสร้างสุขภาวะของประชาชนอย่างครบวงจร

๒.๓ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาด้านสาธารณสุข

(๓) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. ๒๕๖๖			พ.ศ. ๒๕๖๗							ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.	
๑	โครงการตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่ให้แก่ประชาชนบ้านคลองลำ หมู่ที่ ๑	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่ให้แก่ประชาชนบ้านคลองลำ	๒๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๑	สำนักปลัด				←									←	กักยาน ๒๕๖๗
๒	โครงการตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่ให้แก่ประชาชนบ้านพังกิ่ง หมู่ที่ ๒	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่ให้แก่ประชาชนบ้านพังกิ่ง	๒๐,๐๐๐	หมู่ ๒	สำนักปลัด				←									←	กักยาน ๒๕๖๗
๓	โครงการตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่ให้แก่ประชาชนบ้านหวังตก หมู่ที่ ๓	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่ให้แก่ประชาชนบ้านหวังตก	๒๐,๐๐๐	หมู่ ๓	สำนักปลัด				←									←	กักยาน ๒๕๖๗
๔	โครงการตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่ให้แก่ประชาชนบ้านสมหวัง หมู่ที่ ๔	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่ให้แก่ประชาชนบ้านสมหวัง	๒๐,๐๐๐	หมู่ ๔	สำนักปลัด				←									←	กักยาน ๒๕๖๗
๕	โครงการตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่ให้แก่ประชาชนบ้านไสคุณเปลือย หมู่ที่ ๕	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่ให้แก่ประชาชนบ้านไสคุณเปลือย	๒๐,๐๐๐	หมู่ ๕	สำนักปลัด				←									←	กักยาน ๒๕๖๗

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ  
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
เทศบาลตำบลสมหวัง อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคคนและสังคมที่มีคุณภาพ การเสริมสร้างสุขภาวะของประชาชนอย่างครบวงจร

๒.๓ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาด้านสาธารณสุข

(๓) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. ๒๕๖๖			พ.ศ. ๒๕๖๗							ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.	
๖	โครงการตรวจสอบสุขภาพ เคลื่อนที่ให้แก่ประชาชน บ้านพรุณาแด่ หมู่ที่ ๖	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตาม โครงการตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่ ให้แก่ประชาชนบ้านพรุณาแด่	๒๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๖	สำนักปลัด				←									←	กักยานน ๒๕๖๗
๗	โครงการตรวจสอบสุขภาพ เคลื่อนที่ให้แก่ประชาชน บ้านทุ่งเลียบ หมู่ที่ ๗	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตาม โครงการตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่ ให้แก่ประชาชนบ้านทุ่งเลียบ	๒๐,๐๐๐	หมู่ ๗	สำนักปลัด				←									←	กักยานน ๒๕๖๗
รวม			๑๔๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เทศบาลตำบลสมหวัง อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง

## ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ การส่งเสริมและสงเคราะห์แก่ เด็ก สตรี เยาวชน คนชรา คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส

## ๒.๔ กลยุทธ์/แนวทางการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

## (๔) แผนงานกลาง

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. ๒๕๖๖			พ.ศ. ๒๕๖๗							ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.	
๑	เงินสมทบกองทุน ประกันสังคม	เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุน ประกันสังคมในอัตราร้อยละ ๕ ต่อเดือน/คน สำหรับลูกจ้าง พนักงานจ้างของเทศบาลตำบล สมหวัง	๑๑๐,๐๐๐	-	สำนักปลัด	←													กักยาน ๒๕๖๗
๒	เงินสมทบกองทุน ทดแทน	เพื่อสมทบกองทุนทดแทน เพื่อให้ลูกจ้างได้รับสิทธิความ คุ้มครองกรณีประสบอันตราย เจ็บป่วย ทุพพลภาพ หรือสูญ หาย	๕,๐๐๐	-	สำนักปลัด	←													กักยาน ๒๕๖๗
๓	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน ๑,๑๓๐ คน	๙,๕๖๔,๕๐๐	-	สำนักปลัด	←													กักยาน
๔	เบี้ยยังชีพความพิการ	เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้พิการ จำนวน ๓๐๖ คน	๒,๙๗๖,๐๐๐	-	สำนักปลัด	←													กักยาน
๕	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้เอดส์ จำนวน ๑๐ คน	๖๐,๐๐๐	-	สำนักปลัด	←													กักยาน



จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ  
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
เทศบาลตำบลสมหวัง อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ การส่งเสริมและสงเคราะห์แก่ เด็ก สตรี เยาวชน คนชรา คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส

๒.๔ กลยุทธ์/แนวทางการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

(๔) แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. ๒๕๖๖			พ.ศ. ๒๕๖๗							ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.
๖	เงินสำรองจ่าย	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายกรณีที่มีเหตุ สาธารณภัยเกิดขึ้นหรือกรณี ป้องกันและยับยั้งก่อนเกิด สาธารณภัยหรือคาดว่าจะเกิดสา ธารณภัยหรือกรณีฉุกเฉิน	๓๒๙,๙๓๐	-	สำนักปลัด													กักยาน ๒๕๖๗
๗	เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับ บำนาญ (ช.ค.บ.)	เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพผู้รับ บำนาญ (ช.ค.บ.) ของเทศบาล ตำบลสมหวัง	๙๑,๙๙๘	-	สำนักปลัด													กักยาน ๒๕๖๗
๘	เงินบำรุงสมาคม สันนิบาตเทศบาลแห่ง ประเทศไทย (สทท.)	เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงสมาคม สันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท)	๓๐,๐๐๐	-	สำนักปลัด													กักยาน ๒๕๖๗
๙	เงินสมทบกองทุน บำเหน็จบำนาญ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน ท้องถิ่น (ก.บ.ท.) ของเทศบาล ตำบลสมหวัง	๖๐๙,๓๖๐	-	สำนักปลัด													กักยาน ๒๕๖๗

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ  
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
เทศบาลตำบลสมหวัง อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคคนและสังคมที่มีคุณภาพ การส่งเสริมและสงเคราะห์แก่ เด็ก สตรี เยาวชน คนชรา คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส

๒.๔ กลยุทธ์/แนวทางการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

(๔) แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. ๒๕๖๖			พ.ศ. ๒๕๖๗							ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.	
๑๐	เงินสมทบโครงการ จัดระบบหลักประกัน สุขภาพระดับท้องถิ่น	เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุน ระบบหลักประกันสุขภาพใน ระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (สปสช.) ของเทศบาลตำบลสมหวัง	๑๑๐,๐๐๐	-	สำนักปลัด														กักยาน ๒๕๖๗
	รวม		๑๓,๗๘๖,๖๘๘	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ  
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
เทศบาลตำบลสมหวัง อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารงานของท้องถิ่น

๔.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. ๒๕๖๖			พ.ศ. ๒๕๖๗							ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.	
๑	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร หรือนอกราชอาณาจักร	๑๖๐,๐๐๐	-	สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง กองการศึกษาฯ หน่วย ตรวจสอบ ภายใน	←													กักยาน ๒๕๖๗
๒	โครงการฝึกอบรมพัฒนา ศักยภาพแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างประจำ และ พนักงานจ้าง	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ หรือหลักสูตรการฝึกอบรม เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการ ตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่า สมมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ฯ	๑๐๐,๐๐๐	-	สำนักปลัด		←												กักยาน ๒๕๖๗

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ  
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
เทศบาลตำบลสมหวัง อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารงานของท้องถิ่น

๔.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. ๒๕๖๖			พ.ศ. ๒๕๖๗							ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.	
๓	ค่าจัดซื้อวัคซีนและ อุปกรณ์ในการฉีด ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในสุนัขและแมว	เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ หรือการแพทย์	๔๘,๐๐๐	-	สำนักปลัด				←										สิงหาคม ๒๕๖๗
๔	โครงการขอรับสนับสนุน งบประมาณศูนย์ ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชน ของ อปท. อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตาม โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน การช่วยเหลือประชาชนของ อปท.อุดหนุนให้เทศบาลตำบล คลองทรายขาว	๒๕,๐๐๐	-	สำนักปลัด				←										กันยายน ๒๕๖๗
รวม			๓๓๓,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เทศบาลตำบลสมหวัง อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง

## ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารงานของท้องถิ่น

## ๔.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

## (๒) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. ๒๕๖๖			พ.ศ. ๒๕๖๗							ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.
๑	โครงการประชุม ประชาคมเพื่อจัดทำ แผนพัฒนาตำบล	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ ประชุมประชาคมเพื่อจัดทำ แผนพัฒนาตำบล	๒๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๑-๗	สำนักปลัด				←————→							มิถุนายน ๒๕๖๗		
๒	โครงการฝึกอบรมเด็ก และเยาวชน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม โครงการฝึกอบรมเด็กและ เยาวชนในด้านต่างๆ เช่นด้าน คุณธรรม จริยธรรม ด้าน สาธารณสุข (ยาเสพติดและเอดส์)	๒๐,๐๐๐	เทศบาล ตำบล สมหวัง	สำนักปลัด				←————→							สิงหาคม ๒๕๖๗		
๓	โครงการโรงเรียน ผู้สูงอายุ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ ผู้สูงอายุตำบลสมหวัง	๓๐,๐๐๐	ศพด. พurnaแต่ หลังเก่า	สำนักปลัด				←————→							เมษายน ๒๕๖๗		
๔	โครงการส่งเสริมอาชีพ กลุ่มสตรีตำบลสมหวัง	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ ส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรีตำบล สมหวัง	๒๐,๐๐๐	เทศบาล ตำบล สมหวัง	สำนักปลัด				←————→							กันยายน ๒๕๖๗		
<b>รวม</b>			<b>๙๐,๐๐๐</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



## จำนวนครุภัณฑ์ วัสดุ สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เทศบาลตำบลสมหวัง อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง

## ประเภทครุภัณฑ์

## ๑.ประเภทครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

## ๑.๑ กลยุทธ์ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

## (๒) แผนงานการศึกษา

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์ ที่ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. ๒๕๖๖			พ.ศ. ๒๕๖๗							ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.	
๑	เครื่องคอมพิวเตอร์ ALL In One สำหรับงาน ประมวลผล	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับ งานประมวลผล	๒๔,๐๐๐	เทศบาล ตำบล สมหวัง	กอง การศึกษาฯ														กักยาน ๒๕๖๗
	รวม		๒๔,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## ๒.ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร

## ๒.๑ กลยุทธ์ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

## (๑) แผนงานการศึกษา

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์ ที่ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. ๒๕๖๖			พ.ศ. ๒๕๖๗							ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.	
๑	จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง	จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า ๑.๕ แรงม้า	๙,๕๐๐	ศพด. สมหวัง	กอง การศึกษาฯ														กักยาน ๒๕๖๗
	รวม		๒๔,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

จำนวนครุภัณฑ์ วัสดุ สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เทศบาลตำบลสมหวัง อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง

ประเภทครุภัณฑ์

๒.ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร

๒.๑ กลยุทธ์ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

(๒) แผนงานการพาณิชย์

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์ ที่ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. ๒๕๖๖			พ.ศ. ๒๕๖๗							ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.	
๑	จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบ แช่น้ำ (ไดโว้)	เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องสูบน้ำแบบ แช่น้ำ ขนาด ๑.๕ แรงม้า	๙,๐๐๐		กองช่าง	←													กัยายน ๒๕๖๗
๒	จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบ ซับเมอร์ส	เพื่อจ่ายเป็นค่าสูบน้ำแบบซับ เมอร์ส ขนาด ๒ แรงม้า ๒๒๐ โวลต์ ๕๐ เอิร์ต จำนวน ๒ เครื่อง	๗๐,๐๐๐		กองช่าง	←													กัยายน ๒๕๖๗
	รวม		๗๙,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



กรณีได้ก่อนนี้ผูกพันไว้แล้วก่อนสิ้นปีงบประมาณ

แบบ ผด.๐๒/๑

จำนวนครุภัณฑ์ วัสดุ สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น  
 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
 เทศบาลตำบลสมหวัง อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง  
 ประเภทครุภัณฑ์

๑.ประเภทครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์  
 ๑.๑ กลยุทธ์ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี  
 (๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์ ที่ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. ๒๕๖๖			พ.ศ. ๒๕๖๗							ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.	
๑	จัดซื้อกล้องโทรทัศน์ วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับ ติดตั้งภายนอกสำนักงาน	เพื่อจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจร ปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมอง คงที่ จำนวน ๓๐ กล้อง เพื่อ ติดตั้งภายในตำบลสมหวัง หมู่ที่ ๑-๗	๑๗๑,๐๐๐	ตำบล สมหวัง หมู่ที่ ๑-๗	สำนักปลัด	←	→												ธันวาคม ๒๕๖๖
	รวม		๑๗๑,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-